



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG DƯỢC HAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~168A~~/CV-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2018

V/v: Giải trình chậm công bố  
thông tin các Báo cáo tài chính  
bán niên soát xét 2018

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng!

Ngày 21/12/2018, Công ty đã hoàn thành việc công bố thông tin các Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 của Công ty. Liên quan đến việc chậm công bố thông tin các Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018, Công ty xin được giải trình như sau:

Ngày 25/06/2018, Công ty Cổ phần Nông dược HAI đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam không bố trí được nhân sự và thời gian để thực hiện công việc theo yêu cầu. Vì vậy, ngày 19/10/2018, Công ty Cổ phần Nông dược HAI đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (Hợp đồng số: 270/HĐKT-TC/2018/AASCS) và đã thực hiện công bố thông tin thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Ngay sau đó, Công ty đã khẩn trương làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam để thực hiện việc soát xét các Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty.

Như vậy, do có sự thay đổi đơn vị kiểm toán và đơn vị kiểm toán thay thế cần có thời gian để tiếp nhận và soát xét các hồ sơ, tài liệu của Công ty nên đã dẫn đến việc chậm công bố thông tin các Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018. Đây là nguyên nhân bất khả kháng nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty.

Công ty xin rút kinh nghiệm về sự việc này và cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Bằng công văn này, Công ty xin được giải trình nguyên nhân chậm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin các Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 và kính mong Quý Cơ quan xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**QUÁCH THÀNH ĐỒNG**